

EEC Model Type B

ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลทั่วไป	เป้าหมาย	เงื่อนไข	ประโยชน์ที่ได้รับ	ข้อมูลติดต่อ
<p>สำนักงานคณะกรรมการ ประสานงานด้านการ พัฒนาบุคลากรในเขต พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC HDC)</p> <p>หน่วยงานร่วมดำเนินงาน</p> <p>1) BOI 2) สถาบันการศึกษา 3) สถานประกอบการ</p>	<p>EEC Model Type B เป็นหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น ไม่มีปริญญา (Non-Degree) แบบ Short-course Module เพื่อผลิตกำลังคนให้ทันต่อ ความต้องการของภาคเอกชน และ ปรับทักษะ (Re-skill) เพิ่มทักษะ (Up-skill) ในระยะเร่งด่วน โดยมี ระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี</p>	<p>พนักงานบริษัท</p>	<p>1) EEC Model Type B ภาคเอกชนเป็นผู้กำหนดความ ต้องการหลักสูตรร่วมกับ สถานศึกษาและหน่วยงาน พัฒนาบุคลากร โดยเสนอ หลักสูตรที่ ต้องการฝึกอบรม พนักงานมายัง EEC-HDC โดย EEC-HDC จะเป็นผู้ดำเนินการ ประสานระหว่างบริษัทกับ มหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>2) เป็นหลักสูตรที่จัดทำเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง</p> <p>3) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ จากสถานประกอบการ ในการ พัฒนาบุคลากรให้ตรงความ ต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>4) มีข้อตกลงกับสถานประกอบการ คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้า ทำงานเป็นเวลา 1 ปี</p>	<p>1) สถานประกอบการในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการ สนับสนุนการลงทุนจาก BOI <u>มีสิทธิ</u>ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเช่นเดียวกับ สถานประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯคือ จะ ได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 50% ของค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก EEC ตามแนวทาง EEC Model Type B</p> <p>2) ผู้ประกอบการที่<u>ได้รับการส่งเสริมการลงทุน</u>จาก BOI และได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งลงทุนค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทักษะ บุคลากรในหลักสูตรที่ EEC รับรอง สามารถนำ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปรวมในวงเงินยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลได้ 200%</p> <p>3) ผู้ประกอบการที่<u>ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน</u>จาก BOI และอยู่ในพื้นที่ EEC หากส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมในหลักสูตรที่ EEC รับรอง จะได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจาก EEC ไม่ เกิน 50% ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ผู้ประกอบการ จ่ายไปนั้น สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายจาก กรมสรรพากรได้อีก 2.5 เท่า</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการ ประสานงานด้านการพัฒนา บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 2013 Email: info@eec.hdc.buu.ac.th</p>

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม/ คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน (BOI)